

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG - BỘ PHẬN TRỌNG YẾU TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC¹

PGS.TS. PHẠM VĂN LINH²

1. Ngay từ khi mới thành lập, do nhận thức đúng tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm thành lập ngành Tuyên giáo, đây không chỉ là công cụ quan trọng, một bộ phận cấu thành trong hoạt động lãnh đạo của Đảng nói chung mà còn là bộ phận trọng yếu trực tiếp góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong suốt 90 năm qua, ở mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời là công cụ hữu hiệu để xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương, công tác tuyên giáo có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong quá trình đó, nhiệm vụ nghiên cứu, bổ sung, phát triển và tuyên truyền, quảng bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử

1. Theo Cuốn sách “Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn” (*Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng*), 2020.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

dân tộc, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống. Trên cơ sở đó, Đảng ta, với nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng, đưa đất nước phát triển đi lên.

Công tác tuyên giáo có nhiệm vụ tham mưu cho các cấp ủy đảng, đồng thời cũng là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trực tiếp tuyên truyền về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa, văn nghệ và khoa giáo; thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận chính trị; tuyên truyền các sự kiện chính trị; định hướng chỉ đạo báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, thông tin đối ngoại và một số lĩnh vực xã hội. Cụ thể hóa những vấn đề trên, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng tập trung vào việc *nghiên cứu, tham mưu, đề xuất* các chủ trương, quan điểm, chính sách và giải pháp cụ thể hóa Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, tổ chức tổng kết thực tiễn; triển khai một số đề án trong lĩnh vực xây dựng Đảng trên cơ sở chủ trương chung, như nắm tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội; tham gia, hướng dẫn và tuyên truyền xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ đối với cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. *Thẩm định* các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, tổ chức đoàn thể và các địa phương. *Hướng dẫn, kiểm tra* việc tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, cũng như các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực tuyên giáo; *tham gia* công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; triển khai *thực hiện một số nhiệm vụ* do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ủy quyền trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác tuyên giáo đóng góp vào việc xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức thể hiện:

Một là, tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng các văn kiện quan trọng của Đảng qua các chặng đường cách mạng. Khi đánh giá về vai trò của công tác tuyên giáo, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới đã chỉ rõ: “Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”³. Công tác lý luận đã đạt được những kết quả quan trọng, tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng Cương lĩnh (bổ sung và phát triển năm 2011), xây dựng Hiến pháp năm 2013, các nghị quyết Trung ương Đảng khóa XII, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng khóa XIII; bước đầu hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần tích cực vào thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước, từng bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; phấn đấu tạo nền tảng để nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều đó khẳng định vai trò, vị trí của công tác lý luận trong thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhiều vấn đề lý luận quan trọng về công tác xây dựng Đảng đã được tổng kết, bổ sung phát triển trên cơ sở kế thừa các quan điểm của chủ nghĩa

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.167.

Mác - Lênin về chính đảng kiểu mới; các nguyên tắc về Đảng cầm quyền, phê bình và tự phê bình, tập trung dân chủ, chống chủ nghĩa cơ hội trong Đảng, về giám sát quyền lực trong Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, về sự gắn bó máu thịt của Đảng đối với quần chúng nhân dân...

Hai là, triển khai chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết lớn của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về các vấn đề kinh tế - xã hội, góp phần truyền bá, phổ biến đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng về phát triển đất nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; đưa nhanh các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội vào cuộc sống; nắm bắt phản hồi chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo; góp phần phát huy được những tiềm năng to lớn của toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Việc tuyên truyền các nghị quyết, văn kiện quan trọng của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng trực tiếp đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, làm cho các chủ trương, quan điểm của Đảng đi vào cuộc sống, tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống xã hội. Thông qua việc tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, công tác tuyên giáo góp phần làm cho nhân dân gắn bó với Đảng, trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng Đảng, tự hào về các thành quả phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, công tác tuyên giáo phải có các hình thức, biện pháp phù hợp để tuyên truyền các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; quán triệt để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được yêu cầu của một tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, mang bản chất của giai cấp công nhân, đội tiên phong cách mạng

có tổ chức chặt chẽ; vấn đề quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; các nguyên tắc phê bình, tự phê bình trong Đảng, việc thực hiện và triển khai nguyên tắc tập trung dân chủ; vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đồng thời, thông qua đó, giúp nhân dân dễ dàng giám sát, đóng góp cho Đảng về công tác cán bộ, phát hiện những người tài giỏi; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội...

Bốn là, triển khai nhiều nội dung tuyên truyền, giáo dục góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử dân tộc, đạo đức cách mạng nói chung và xây dựng đạo đức trong Đảng nói riêng. Trong suốt 90 năm qua, công tác tuyên giáo đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, của dân tộc; tuyên truyền về khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống văn hóa lịch sử, uống nước nhớ nguồn, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc. Trong các sự kiện, chương trình đó đều có những nội dung riêng, đòi hỏi cao hơn đối với cán bộ, đảng viên, nhất là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung từng năm, thực hiện nghiêm túc, trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, đảng viên trước, quần chúng sau... Tuyên truyền nhiều gương người tốt, việc tốt gắn với trách nhiệm nêu gương của người đảng viên... Qua đó, trực tiếp đóng góp vào xây dựng Đảng về đạo đức.

Năm là, cung cấp thông tin để kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội đã được chú trọng hơn, biên soạn tài liệu tuyên truyền chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh với các âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần làm cho bạn bè trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ được tính chất tích cực trong các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực

thù địch để ủng hộ Đảng và nhân dân ta. Công tác tuyên giáo trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, các cơ quan thông tin, tuyên truyền đối ngoại ở Trung ương và địa phương thuộc những vấn đề liên quan đến chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; tổ chức biên soạn, phối hợp phát hành nhiều tài liệu nội bộ phục vụ công tác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa... Nhất là các thông tin liên quan đến đấu tranh chống tham nhũng; nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng... không chỉ giúp nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, còn trực tiếp tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sáu là, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch cũng trực tiếp “làm cho Đảng mạnh lên”. Công tác tuyên truyền quốc phòng, an ninh đã được tăng cường, tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng về đảm bảo quốc phòng, an ninh; chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, qua đó góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự đề kháng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nhiều tài liệu tuyên truyền chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giải thích, vạch trần các âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đã được biên soạn. Hoạt động nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ của các

thế lực thù địch, kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; nghiên cứu bản chất, mục tiêu, các phương thức tấn công; các biểu hiện mới của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam được chú trọng. Tăng cường phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Thường xuyên làm tốt công tác định hướng nội dung tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động cho hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các vụ, đơn vị tham mưu; nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận lý luận, tư tưởng, văn hóa, báo chí.

Công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với Nhóm chuyên gia đấu tranh chống quan điểm sai trái và trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có bước đổi mới về hình thức và phương pháp. Các bài viết ở một số cơ quan báo chí được thể hiện dưới nhiều hình thức: bình luận, chính luận, luận chiến, bút chiến, trao đổi... Cách thức lập luận, luận chứng, chứng minh, bác bỏ... Trong một số bài viết đã thể hiện tính khách quan, nhiều chiều, có tính định hướng và tính thuyết phục cao. Đã duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức lực lượng cộng tác viên mảng đề tài phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch viết bài đấu tranh công khai trên báo chí, kịp thời định hướng thông tin để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch... Nhờ đó, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đẩy lùi âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến tới thực hiện “đa

nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” mà thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. Đây cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Bên cạnh những thành tựu to lớn của công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, cần sớm được khắc phục. Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới đã chỉ rõ: “*Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn* còn bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn diễn biến nhanh chóng, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề do thực tiễn đặt ra, tiến hành thí điểm nhiều nhưng chậm tổng kết thành lý luận, chưa làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước”⁴.

Công tác tuyên giáo đối với vấn đề xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức còn chưa kịp thời, nhạy bén, chưa chú trọng đúng mức nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược. Một số vấn đề ở tầm quan trọng, chủ trương lớn chưa tích cực góp phần làm rõ nên chưa đạt được sự thống nhất cao về nhận thức như: mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; giữa đổi mới với ổn định và phát triển; giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế...

Trong xây dựng Đảng, vẫn còn một số nội dung thiếu chiều sâu, tính chiến đấu của một số lĩnh vực hoạt động còn hạn chế, chưa sát với thực tiễn. Công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, những quan điểm mơ hồ, sai trái chưa được triển khai

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Sđd, tr.170.

tốt. Bên cạnh đó, việc giáo dục lý tưởng, văn hóa sâu rộng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, hiệu quả thấp. Chưa huy động được đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, văn hóa. Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo còn chậm được đổi mới, hoạt động còn chưa đồng đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các bộ phận.

2. Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo với xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức càng có vị trí đặc biệt quan trọng. Bối cảnh thế giới tiếp tục xu hướng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực xuất hiện những diễn biến mới, nhanh hơn, phức tạp hơn. Quá trình hình thành trật tự thế giới mới sẽ nảy sinh những diễn biến phức tạp về chính trị, quân sự tại nhiều khu vực và nhiều nước. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa thoả hiệp, vừa quyết liệt tranh giành vị thế và lợi ích trên phạm vi toàn cầu và các khu vực, đặc biệt là tại châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á.

Toàn cầu hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của thế giới đương đại. Kinh tế thế giới vừa có bước phát triển, vừa đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; tương quan sức mạnh kinh tế giữa các khu vực và các quốc gia có nhiều thay đổi. Các nhân tố đe dọa tới an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là việc tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên, các loại tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Tình hình đó đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nước ta. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn. Xu thế đa cực hóa và dân chủ hóa quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển, tạo thuận lợi cho các quốc gia triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển nhanh hơn.

Kinh tế thế giới từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhưng lại gặp phải một thách thức lớn do đại dịch Covid-19 gây ra. Cách thức giải quyết, ứng phó các vấn đề kinh tế - xã hội nảy sinh sau đại dịch đã để lại những kinh nghiệm quý. Hầu hết các quốc gia đều tiến hành cơ cấu lại nền kinh tế, điều chỉnh phương thức phát triển, tạo cơ hội để nước ta có thể tiếp cận, tiếp thu những thành quả và phát triển theo xu thế chung của nhân loại. Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị thế giới, trở thành tiêu điểm cạnh tranh, thu hút sự quan tâm của các nước lớn.

Bên cạnh những thuận lợi trên, tình hình thế giới được dự báo tiếp tục có những khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có suy thoái kinh tế thế giới sâu sắc sau đại dịch Covid-19, hay bối cảnh toàn cầu hóa làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn vốn có và xuất hiện những nhân tố mới, những khuynh hướng mới thay đổi cục diện thế giới. Cuộc chạy đua quyền lực và cạnh tranh về lợi ích giữa các quốc gia đang diễn ra gay gắt và có nhiều động thái mới, chưa lường hết. Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, trong đó có công nghệ thông tin - viễn thông, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Xung đột sắc tộc, tôn giáo, xung đột vũ trang với mức độ và quy mô lớn trên thế giới đang diễn ra, nguy cơ chiến tranh lạnh đang tái xuất hiện, tình hình chính trị trong khu vực, tranh chấp ở Biển Đông sẽ có những diễn biến phức tạp mới.

Sự xâm lăng về văn hóa và sức mạnh mềm, sự tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc... đã ảnh hưởng lớn đối với lĩnh vực văn hóa, đạo đức, lối sống. Sự phát triển của internet toàn cầu thế hệ mới đã dẫn đến nhiều thay đổi trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, thực hiện vai trò cung cấp thông tin, định hướng dư luận, tạo nên lối sống mới. Bối cảnh này dẫn đến hai xu hướng ngược nhau: *một mặt*, những tri thức mới nhất của nhân loại đến với mọi

người, làm phong phú, giàu có trí tuệ, nhân cách của mỗi người; *mặt khác*, xã hội và các cá nhân phải đối đầu ở cường độ cao hơn, thường xuyên hơn, phạm vi sâu rộng hơn, nội dung phức tạp hơn những tác động tiêu cực, như sự lợi dụng, sự mê hoặc, sự lệch lạc bởi những “điều phi lý”, “sự xuyên tạc có chủ ý” trên mạng internet, các blog cá nhân và xã hội. Xu hướng tăng lên của niềm tin tôn giáo là một dự báo rất đáng chú ý và nó không chỉ có tác động trực tiếp đến tư tưởng chính trị, mà cả lĩnh vực đạo đức, theo chiều thuận và chiều nghịch.

Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhằm thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lợi dụng các xung đột, mâu thuẫn trong xã hội để kích động chống phá chế độ, Đảng và Nhà nước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội ở Việt Nam nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Ở trong nước, quá trình gần 35 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước ta thể và lực mới với những thành tựu hết sức to lớn, rất quan trọng về phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, mở rộng và hội nhập quốc tế. Thành quả và những kinh nghiệm, bài học thành công, chưa thành công chính là những tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đất nước đã có nhiều đổi thay tích cực, song bên cạnh đó, sự phân hóa giàu nghèo giữa các bộ phận dân cư, chênh lệch về thu nhập giữa các tỉnh, thành cũng bị nói rộng. Những hệ quả tất yếu của bất bình đẳng về thu nhập và tài sản sẽ dẫn đến bất bình đẳng về mặt xã hội. Sự chênh lệch về mức sống giữa nhiều người có chức, có quyền, có tiền, trong đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên với số đông quần chúng nhân dân đang dần trở thành mâu thuẫn gay gắt trong xã hội. Sự phân tầng xã hội sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức, tâm trạng, đạo đức, lối sống của con người, nhất là đối với công tác xây dựng

Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức hiện nay. Đây là những thách thức, nguy cơ đối với đất nước trong những năm tới nói chung và với công tác tuyên giáo trong việc đóng góp vào công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Nhìn tổng thể, giai đoạn từ nay đến năm 2030, quá trình đổi mới của nước ta đang và sẽ chịu tác động nhiều chiều, nhiều hướng, với nhiều cấp độ. Cơ hội và thách thức đan xen; thời cơ có nhiều, song khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới, cao hơn, phức tạp hơn đang và sẽ đặt ra đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải có quyết tâm chính trị và sự phấn đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển thách thức thành thời cơ để tiếp tục phát triển, tiếp tục xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Bởi vậy, công tác tuyên giáo có vai trò trọng yếu trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức phải hướng tới mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng về các vấn đề chính trị, tư tưởng văn hóa, khoa giáo nhằm góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia tích cực, có hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng, giáo dục cán bộ, đảng viên trước yêu cầu mới; triển khai tích cực các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào đầu năm 2021.

Để làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, đặc biệt là những nội dung trực tiếp về công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, đạo đức và văn hóa, gắn chặt nhiệm vụ chính trị của Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cần chú trọng đồng thời cả bốn nội dung: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong hoạt động xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt tập trung cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập đi vào chiều sâu, hiệu quả, trước hết là trong Đảng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên giáo với việc xây dựng Đảng trong sạch nói riêng. Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận về bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ những giá trị cốt lõi, những vấn đề mới. Đổi mới cách tổ chức học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; có chính sách bảo đảm việc sử dụng các sản phẩm, giá trị văn hóa, văn nghệ trong hoạt động tư tưởng, nâng cao hiệu quả giáo dục đảng viên; triển khai thường xuyên, bảo đảm thực chất, hiệu quả phương châm phê và tự phê bình, “xây và chống” trong sinh hoạt Đảng, chú trọng nêu gương tốt và các biểu hiện xấu để khẳng định và phê phán trong công tác xây dựng Đảng và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ba là, tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng. Coi trọng việc nắm tình hình tư tưởng trong Đảng, nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; tổ chức và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ ngay từ đại hội cơ sở, coi đây là công việc thường xuyên. Kết hợp tuyên truyền các chủ trương chung của Đảng về công tác cán bộ gắn với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng thực hiện các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng nói chung và trong công tác cán bộ nói riêng.

Năm là, nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp các hình thức tuyên truyền, thông tin tích cực, người tốt, việc tốt với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán tiêu cực trong đời sống xã hội, nhất là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất. Thực hiện tốt hơn sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; khi sai phạm phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Sáu là, tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt các hình thức trao đổi, đối thoại

đối với những cá nhân có quan điểm, ý kiến khác với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động phân loại các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, những vấn đề nóng, bức xúc cần giải quyết, cung cấp thông tin, luận cứ thuyết phục để giải quyết kịp thời. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, đảng viên trong các cơ quan lý luận, cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. coi trọng sử dụng công nghệ hiện đại, mạng xã hội để đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh theo hướng nhanh nhạy, kịp thời, đúng đối tượng, kết hợp cả “xây” và “chống” một cách khoa học, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là chủ động, triệt để.